

Số: 24/BC-BPC

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: **Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội**

Thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005; sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố và các cơ quan có liên quan; thông qua hoạt động giám sát, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố có một số ý kiến về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT
CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP**

1. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm

Ban Pháp chế nhất trí với nhận định trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố là: Sáu tháng đầu năm 2014 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên khu vực biển Đông nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; an ninh chính trị có những diễn biến mới, các thế lực thù địch lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, lôi kéo một số đối tượng cơ hội chính trị biểu tình gây phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng các vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng tăng. Tội phạm giảm so với cùng kỳ, nhưng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của các hành vi tội phạm ngày càng nghiêm trọng; đáng chú ý là hoạt động của các băng, nhóm tội phạm có xu hướng phức tạp trở lại ở những khu vực, địa bàn giáp ranh; còn xảy ra nhiều vụ xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình tái cơ cấu và phát triển kinh tế-xã hội; các tội như: giết người, cướp tài sản, tội phạm có sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm có yếu tố nước ngoài tăng, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, với những phương thức hoạt động ngày càng tinh vi hơn; tội phạm liên quan tới các tệ nạn xã hội như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chứa môi giới mại dâm vẫn xảy ra nhiều; các vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, chất phụ gia không rõ nguồn gốc trong chế biến lương thực thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người; vi phạm về an toàn phòng chống cháy, nổ; vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự giao thông vẫn còn nhiều, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Nguyên nhân tình trạng trên, chủ yếu là do sự xuống cấp của đạo đức xã hội ở một bộ phận nhân dân nhất là thanh thiếu niên xuống cấp đã đến mức báo động. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực nhất là trong quản lý đất đai còn nhiều thiếu sót và bất cập, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao. Công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng có lúc, có việc còn hạn chế, nhất là trên một số tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

2. Những kết quả đạt được

An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững và ổn định, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô được bảo đảm. Các ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án đã có sự phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa và xử lý tội phạm, nhất là trong xử lý án điểm, có tác dụng tích cực trong răn đe tội phạm.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, phát hiện, xử lý và giải quyết một khối lượng lớn các loại vụ án; các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, việc bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm, tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

2.1. Công tác đấu tranh, phòng, chống và xử lý tội phạm

Công an Thành phố đã triển khai các chương trình, kế hoạch nhất là các chuyên đề sâu về đảm bảo an ninh trật tự một cách đồng bộ, có hiệu quả và chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xóa được nhiều tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác khởi tố, điều tra, lập hồ sơ vụ án cơ bản đảm bảo có căn cứ, không làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm; chủ động tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, kiểm chế sự gia tăng vi phạm pháp luật và tội phạm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động gây rối an ninh của các phần tử phản động; khám phá kịp thời các vụ trọng án giết người, cướp tài sản, mua bán ma túy với số lượng lớn; triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Việc bắt, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 78,2%, trọng án đạt 98,8%, triệt phá 616 ổ nhóm phạm tội hình sự, lưu manh chuyên nghiệp, 497 ổ nhóm tệ nạn xã hội; nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra khám phá nhanh được dư luận nhân dân đánh giá cao. Các vụ án đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra đều có căn cứ, đúng pháp luật; việc bắt, giữ đều đảm bảo có căn cứ và đúng quy định, không xảy ra trường hợp bắt, giữ, giam oan, sai, hạn chế việc tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính. *Tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 99,35%, tăng 2,05% so với cùng kỳ 2013.* Công tác giam giữ, trích xuất, dẫn giải, áp giải, điều chuyển can phạm nhân, bảo vệ các phiên tòa được quan tâm, đảm bảo an toàn.

2.2. Công tác kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố, góp phần đảm bảo hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự tiếp tục có chuyển biến, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án điểm, các vụ án dư luận xã hội quan tâm được tập trung giải quyết nhanh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Sáu tháng đầu năm 2014, Viện kiểm sát hai cấp thụ lý, kiểm sát điều tra 5.452 vụ/9.456 bị can; CQĐT đã giải quyết 3.718 vụ/6.650 bị can, trong đó: đề nghị truy tố 3.433 vụ/6.482 bị can, đã giải quyết 3.376 vụ/6.430 bị can (đạt tỷ lệ 95,31%), quyết định truy tố 3.262 vụ/6.156 bị can, đạt 96,62%; không có vụ án Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; số bản án kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm của Viện kiểm sát được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ cao. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định và giải quyết 672 vụ án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết 24 vụ án, tổ chức 584 phiên tòa xét xử lưu động. Chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát thi hành án được nâng lên; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được tăng cường và có những chuyển biến tích cực.

2.3. Công tác xét xử

Hoạt động xét xử của Tòa án đảm bảo áp dụng đúng các quy định của pháp luật. Hầu hết các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định, quyền và nghĩa vụ của bị cáo và những người tham gia tố tụng được đảm bảo và tôn trọng. Sáu tháng đầu năm 2014 toàn ngành thụ lý 14.889 vụ án các loại (tăng 6,54% so cùng kỳ), đã giải quyết 11.258 vụ, đạt 75,6%, trong đó: án hình sự thụ lý 4.785 vụ, đã xét xử 3.998 vụ, đạt tỷ lệ 83,5%; án dân sự thụ lý 2.309 vụ, đã giải quyết 1.211 vụ, đạt tỷ lệ 52,4%; án hôn nhân và gia đình thụ lý 5.983 vụ, đã giải quyết 5.122 vụ, đạt 85,6%; án kinh doanh thương mại thụ lý 1.242 vụ, đã giải quyết 585 vụ, đạt 47,1%; án Lao động thụ lý 171 vụ, đã giải quyết 124 vụ, đạt 72,5%; án hành chính thụ lý 399 vụ, đã giải quyết 218 vụ, đạt tỷ lệ 54,6%. Chất lượng xét xử án hình sự được nâng lên, không xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; các vụ án trọng điểm như: vụ Dương Chí Dũng, vụ Dương Tử Trọng, vụ Nguyễn Đức Kiên... Tòa án đã áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo, được dư luận đồng tình, ủng hộ, có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức các phiên tòa mẫu, tổ chức rút kinh nghiệm giữa Thẩm phán và Kiểm sát viên trong công tác xét xử, nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa; tổ chức xét xử lưu động 584 vụ/655 bị cáo, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính trong quá trình giải quyết Tòa án luôn coi trọng công tác hòa giải và nguyên tắc tự thỏa thuận giữa các bên, trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

2.4. Về công tác thi hành án

- Thi hành án Hình sự: Toà án nhân dân phối hợp với Công an, Viện kiểm sát lập hồ sơ và ra Quyết định thi hành án phạt tù đạt tỷ lệ cao; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, công tác xét giảm án tha tù, quản lý người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tổ chức thi hành án tử hình được thực hiện theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. Các cơ sở giam giữ trên địa bàn đảm bảo an toàn; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị kết án tù, tử hình được quan tâm; công tác giáo dục, cải tạo can, phạm nhân đã có những chuyển biến.

- Thi hành án Dân sự: Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội; phối hợp với các cơ quan hữu quan và chính quyền các cấp, tập trung giải quyết số vụ việc tồn đọng kéo dài. Tổng số việc phải thi hành 28.153 việc, trong đó 21.261 việc có điều kiện thi hành (chiếm 76%), đã thi hành xong 13.390 việc, đạt 63%. Tổng số tiền phải thu là 6.717.122.668.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện thi hành 6.048450.977.000 đồng, đã thi hành 1.339505.277.000 đồng, đạt 22%.

2.5 Công tác phòng cháy, chữa cháy:

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng cháy tại các khu vực dân cư, cơ quan và TTTM tiếp tục được tăng cường; công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và chữa cháy được quan tâm duy trì theo quy định.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở Thủ đô còn bộc lộ nhiều bất cập, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 92 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm chết 18 người, bị thương 11 người, thiệt hại khoảng 21.644.900.000 đồng, tăng 17 vụ so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do chập điện và bất cẩn trong sử dụng những thiết bị, dụng cụ có nguy cơ cháy nổ cao; ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của một bộ phận cán bộ lãnh đạo và người dân còn chưa cao; nhiều cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.

3. Một số hạn chế

- Công tác nắm, dự báo, phân tích, đánh giá xử lý tình hình có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa sát, chưa kịp thời, nhất là nắm tình hình từ cơ sở, tình hình trên một số lĩnh vực truyền thông, báo chí, trộm ô tô, trộm cây ATM.... Một số đơn vị chưa có các giải pháp cụ thể trong phòng ngừa tội phạm, còn để gia tăng phạm pháp hình sự, nhất là các huyện ngoại thành, còn để xảy ra nhiều trọng án. Các loại tội phạm cướp xe máy, cướp giật tài sản có giá trị lớn, trộm phá kết sắt, trộm cắp tài sản tại trụ sở UBND, các cơ quan, doanh nghiệp... diễn biến có lúc còn phức tạp. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ chưa cao (25,6% trong tổng số vụ điều tra, khám phá).

- Công tác phối hợp giữa CQĐT và VKS ở cấp huyện có lúc, có nơi chưa tốt nên việc giải quyết án còn thụ động. Chất lượng kiểm sát điều tra ở một số vụ án

chưa tốt dẫn đến phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Kỹ năng luận tội, tranh tụng tại phiên tòa của một số Kiểm sát viên còn chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, án để quá hạn, án bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/NQ-QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

- Việc phối hợp quản lý giáo dục các đối tượng phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chính quyền các cấp với các ngành hiệu quả chưa cao. Thi hành án dân sự đạt thấp cả về số việc và số tiền có điều kiện thi hành.

II. VỀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC TIẾP DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sáu tháng đầu năm 2014, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp, số lượt tiếp công dân tăng 11%, số đơn thư tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013, đáng chú ý số đoàn đông người chưa giảm, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới. UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường đối thoại với công dân, nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay tại cơ sở, xử lý kịp thời thông tin, không để các đối tượng chính trị lợi dụng tình hình căng thẳng ở Biển Đông kích động tập trung đông người gây mất ổn định an ninh, trật tự. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Kết quả: các cơ quan hành chính Thành phố đã tiếp 18.881 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 15.836 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, dân nguyện các loại và tiếp 83 lượt đoàn đông người. Thụ lý theo thẩm quyền là 1.216 vụ khiếu nại, tố cáo, trong đó đã giải quyết 985 vụ đạt 81% số vụ phải giải quyết, các vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật. Đã kiến nghị điều chỉnh 26 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; bổ sung 2 phương án tái định cư; huỷ 6 GCNQSDĐ nông nghiệp; thu hồi 10 GCNQSDĐ; thu hồi 6950^{m²} đất; hoàn trả các hộ dân 29.292^{m²} đất; kiểm điểm trách nhiệm 21 cá nhân, 12 tập thể sai phạm.

Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế: Việc phân loại và xử lý đơn thư nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn chưa tốt. Chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền ở một số đơn vị còn hạn chế, nhiều vụ việc giải quyết kéo dài vượt quá thời gian quy định của pháp luật. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc còn tồn đọng năm 2013 đạt thấp (72/266 vụ tồn đọng, đạt 27%). Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật vẫn là khâu yếu, nhất là những nội dung liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đô thị (VD:

xã Tân Dân - Sóc Sơn; xã Vân Hòa, xã Phú Cường - Ba Vì.....).Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng theo nghị quyết số 22/2009/HĐND của HĐND Thành phố đến nay còn 14 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.Việc cung cấp thông tin phản hồi quá trình, kết quả giải quyết đơn thư của các cơ quan thẩm quyền giải quyết cho đại biểu, đơn vị chuyển đơn còn hạn chế, chậm, hoặc không có thông tin. Số lượng các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên đề còn ít so với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Công tác phòng chống tham nhũng

Ủy ban nhân dân Thành phố đã quán triệt và tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan đơn vị, nhất là các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư, mua sắm tài sản công. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm 153,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 143,6 tỷ đồng và 3,6 ha đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm 22 tập thể và 20 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ; tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng: Công an Thành phố đã thụ lý 29 vụ - 80 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố thụ lý 24 vụ - 80 bị can; Tòa án nhân dân Thành phố thụ lý 34 vụ -131 bị cáo.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng còn hạn chế: việc triển khai biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, hiệu quả chưa cao; công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị còn yếu, hiệu quả thấp, chưa phát hiện được vi phạm tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, hầu hết các vụ việc vi phạm được phát hiện do quần chúng nhân dân, cơ quan báo chí, dư luận phát hiện, phản ánh. Báo cáo của UBND Thành phố mới chỉ nêu kết quả thanh tra phát hiện và kiến nghị thu hồi số tiền, tài sản bị tham nhũng nhưng chưa nêu kết quả thu hồi được bao nhiêu để thấy rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo thực thi pháp luật nghiêm túc, triệt để.

III. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị HĐND, UBND Thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào việc tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và ý thức chấp hành pháp luật của công dân, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phục vụ công tác của các cơ quan tư pháp Thành phố; có chính sách hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ ở xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác tiếp dân và Luật tiếp công dân; quan tâm thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thời gian và công khai kết quả giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị có vi phạm, trả lời kết quả giải quyết những đơn, thư do đại biểu HĐND chuyển đến, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát hoặc bị chiếm đoạt. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.

- Có những biện pháp cụ thể đảm bảo và duy trì trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn về phòng chống cháy, nổ, quản lý đất đai và trật tự đô thị.

2. Đề nghị các cơ quan Tư pháp

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp trong công tác điều tra, truy tố và xét xử, thi hành án; tổ chức tốt phiên tòa xét xử các vụ án trọng điểm, các vụ án nghiêm trọng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm; đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm tham nhũng và tội phạm có tổ chức. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phát huy vai trò trách nhiệm, đề cao đạo đức nghề nghiệp của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên, Luật sư và Cán bộ, Công chức các cơ quan tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cải cách Tư pháp. Bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 37/2012/NQ-QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ án để quá hạn và các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành. Kiên quyết áp dụng những biện pháp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác thi hành án dân sự và quản lý đối tượng bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn Thành phố, kính trình HĐND xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT TU, HĐND, UBND TP;
- CA, TAND, VKSND, Cục THADS, Sở Cảnh sát PCCC TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- CP/VP Đoàn ĐBQH&HDND TP;
- Lưu.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoài Nam